

# म्मส.สุดเจ๋งความหา'ลัยสี่เขี้ยว

## ขึ้นแทนชีวอันดับ126ของโลก

ที่ จ.มหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมป์ปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยวอันดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 126 ของโลก ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายวางเป้าหมายการดำเนินการอย่างชัดเจนในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว โดยเริ่มต้นในปี 2552 เป็นต้นมา มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และบูรณาการระบบให้เข้ากับการดำเนินการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการเกี่ยวกับการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย การจัดการของเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

บูรณาการ นอกจากนี้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ระบบพาหนะเดินทางในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ก็ได้้นำร่องวางประหยัดพลังงานมา บริการบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมตลอดจนชุมชนและอุตสาหกรรมที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศโดยรวม

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยวของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจัดโดยยูนิเวอร์ซิตี ออฟ อินโดนีเซีย หรือ UI เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้จัดทำ

นโยบาย และจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน และเอื้อต่อการลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน

โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ 178 แห่ง จาก 47 ประเทศ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยวอันดับ 1 ของโลก ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว อันดับที่ 126 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยของไทย อีก 5 แห่ง ได้รับรางวัล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นความเป็นมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว พร้อมกับพัฒนานิสิตและบุคลากรต่อไป.